

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่พวกเรามีความตั้งใจมาทำบุญทำทานการกุศล วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ทางชาวจีนของพวกเราถือเป็นจารีตประเพณี ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย อากงอาม่า ป๊ะป๊าพากันทำกันมา วันนี้เป็นวันเที่ยวเมื่อวานเป็นวันไหว้เจ้า ตามที่เขาเล่าให้ฟังอาตมาก็ไม่ค่อยชำนาญทางจีนของพวกเรา แต่ทุกคนก็ยังมีความตั้งใจดีตั้งใจพากันไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษทั้งหลายว่ายังงั้น ท่านเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อลูกต่อหลาน เลี้ยงมาแต่เล็กจนใหญ่จนโตสืบต่อกันมาเรื่อยๆ จึงได้มีประเพณีดังที่ได้ยึดถือเอาไว้ เพื่อให้หมั่นระลึกถึงที่อากงอาม่าป๊ะป๊าได้สอนลูกหลานไว้ เพื่อให้เป็นคนที่ยกย่องน้อมกราบไหว้ระลึกถึงผู้ที่มีอุปการะคุณ ผู้มีบุญมีคุณทั้งหลาย เทพเจ้าทั้งหลายก็ดี คนที่เกิดในพรหมโลกหรืออยู่ในนิพพานก็ดี ความปรารถนาของคนทั้งหลายเขาเป็นอย่างนั้น อยากไหว้อยากบูชาเพื่อหมั่นระลึกถึง ตอบแทนบุญคุณของท่านผู้มีบุญมีคุณแก่ตน ก็เป็นวันไหว้เจ้าสำหรับเมื่อวานนี้ วันนี้เป็นวันที่จะออกเที่ยวไปที่นั่นที่นี้ลดการทำงานต่างๆ พยายามที่จะเป็นวันที่ระบายอารมณ์พักผ่อน น้อมระลึกถึงวันสำคัญที่ชาวจีนของพวกเราได้ยึดถือไว้ เพราะเป็นจารีตประเพณีอันดีงามชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้มีการพักผ่อนบ้าง ทำงานมาหมดทั้งปีโดยที่ไม่มีเวลาพักผ่อนก็จะได้มีเวลาพักผ่อน เหมือนกับวันปีใหม่ของคนไทยเรา ของคนไทยเราก็เป็นวันตรุษสงกรานต์ สำหรับปีใหม่ของชาวโลกก็เป็นวันที่ 1 มกราคม อันนั้นเป็นปีใหม่ของสากลโลก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้หมั่นระลึกถึงว่า ได้ทำบุญทำทานทำคุณงามความดี วันไหนได้ทำคุณงามความดีก็เป็นวันที่เป็นบุญกุศล เป็นคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนที่ได้สร้างชีวิตเอาไว้ คนที่มีคุณงามความดีมีที่พึ่งก็เหมือนกับบุคคลที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋า จะเดินทางไปไหนๆก็ดี ก็มีความอบอุ่นใจว่าตนนี้มีสตางค์ที่จะใช้จ่ายใช้กิน ซื้อค่ารถค่าเรืออะไรต่างๆ ซื้อสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกได้หลายๆอย่าง ก็มีความสุขใจ ก็อย่างนั้นแหละตัวของบุญ ก็เหมือนกัน

..เหตุฉะนั้นบุญนี้ก็ติดสอยห้อยตามอำนวยความสะดวกให้คนอยู่ตลอด คนที่มีเงินก็จับจ่ายไปเรื่อยๆ หามาเรื่อยๆจับจ่ายไปเรื่อยๆอยู่ เหตุฉะนั้นเราก็ได้ทำบุญทำทานการกุศลถวายอาหารสำหรับกับข้าววันนี้ ในเบื้องต้นเราก็ไหว้พระน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ต่อมาก็พากันสมาทานศีล เป็นผู้มีศีล 5 ศีล 8 ก็ได้แล้วแต่ความสามารถของบุคคลที่ได้ปฏิบัติเอาไว้ แม้ศีล 5 ก็สามารถจะได้อบรมธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลได้ และก้าวหน้าขึ้นไปได้ตามระดับ ศีล 8 ก็เหมือนกัน ผู้ที่รักษาเอาไว้ได้ก็แล้วแต่ความสามารถที่เราตั้งใจ เมื่อรับศีลแล้วเป็นผู้ที่มีศีลดี วัตถุประสงค์ไทยทานก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ได้เป็นใจเป็นขโมยปล้นจี้เอาของบุคคลใดมา วัตถุประสงค์ตนเองก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ นั่งอยู่ไม่มีใครที่จะทำให้ศีลขาดสักคน ศีลก็ยังคงบริบูรณ์อยู่ เมื่อมีศีลแล้วพระภิกษุสงฆ์ก็ตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดี รักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ ตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านแต่ละองค์เอาไว้ ตั้งใจทำคุณงามความดีกันอยู่ บัดนี้พร้อมทั้งญาติโยม พร้อมทั้งวัดอุไทยทาน พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ บุญกุศลที่ได้หมั่นกล่าวคำถวายด้วยความเคารพนอบน้อมในกองบุญกองกุศล ภิกษุทั้งหลายก็นั่งอยู่ในความสงบ ญาติโยมบางทีก็สงสัยทำไมไม่เห็นพระเจ้าพระสงฆ์อนุโมทนาสาธุการ บางบุคคลอาจจะคิดอย่างนี้ ..ไม่ต้องคิดอย่างนั้น.. เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้ เมื่อได้รับอะไรแล้วมีความเห็นร่วมกัน ท่านให้ผู้นั่งด้วยความสงบ ด้วย

ความเคารพ เคารพในกอบงกุศลของกุศลของญาติโยมที่ได้หม่อมถวายทาน ทั้งอาหารและปัจจัยเงินทองสิ่งของต่างๆด้วยความ
เคารพ

..เหตุฉะนั้นการทำบุญทำทานการกุศลด้วยความเคารพ เรียกว่าเป็นสามีทาน คือทานอันสูง เหมือนสามีภรรยาอยู่
ด้วยกัน หามาแล้วก็ให้สามีกินก่อนสักคำสองคำ แล้วภรรยาก็กินต่อกันไปอย่างนั้น เรียกว่าเป็นทานอันเลิศ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
เราได้ทำบุญทำทานอันเลิศอันประเสริฐ ที่ได้ทำคุณงามความดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เรียกว่า ได้ทำความดีได้อย่างสมบูรณ์
สมบูรณ์แบบอย่างนี้ก็น่าอบอุนใจ ที่เรามีความตั้งใจฝึกฝนอบรมสร้างสมบุญบารมีเอาไว้ในชีวิตของเราก็เป็นมงคล เป็นบุญ
เป็นกุศลที่ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ トラบใดที่เรายังไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่เราก็ต้องมาเกิดอีก เมื่อมาเกิดอีกก็ขอให้รำรวยมั่งมีศรี
สุขสมบูรณ์ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุมันขวัญยืนด้วยกันทุกท่านทุกคน ให้มีจุดประสงค์ปรารถนาในสิ่งใด
เอาไว้ในใจ ก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายจงดลบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่ตนเองพึง
ปรารถนาเอาไว้ อันนี้เป็นความปรารถนาของภิกษุที่จะให้พร ต่อไปก็คือว่าอยากให้ญาติโยมนี่เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาว มีวรรณะ
ผิวพรรณผ่องใสสวยสดงดงาม ให้ญาติโยมมีความสุข ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็อยากให้มีมีความสุข ให้มีผละกำลังร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งวาจา ทั้งกำลังทรัพย์พร้อมทั้งลาภและยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ก็อยากให้ได้พร้อม พระท่านก็จะให้พรอย่าง
นั้น แต่ญาติโยมทั้งหลาย บัดนี้ต่อไปเราได้ทำคุณงามความดี ก็ให้หม่อมระลึกถึงเขาเองว่าวันสำคัญอย่างนี้ และก็ในวันพระ
อีกด้วยในวันนี้ เป็นวันศีลใหญ่พร้อมกับเป็นวันสำคัญของชาวจีนด้วย เราก็ได้ตั้งใจทำบุญทำทานการกุศลด้วย เป็นกอบงกุ
กอบงกุศลเป็นผลทานอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้พากันสร้างเอาไว้ เมื่อได้มีคุณงามความดีอย่างนี้ก็ให้แม่เมตตาไปหาปู่ย่าตายาย
อากงอาม่า ป๊ะป๊าที่ดี ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย ก็ให้ตั้งใจแม่เมตตาเวลารับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ ให้แม่เมตตาไปหาคนทุกข์
ใจยากไร้อนาถาก็ดี ผู้ที่ลวงลดับดับไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่ไหนก็ขอให้ได้รับทราบมาอนุโมทนาส่วนบุญกับพวกเรา ถ้าหากยังไม่ได้
รับทราบ ก็ขอให้เทพเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์ทิพย์ตาทิพย์ไปตักเตือนบอกกล่าวจิตตวิญญูญาณดวงนั้น ให้มารับอนุโมทนาส่วนบุญ
ส่วนกุศลกับพวกเรา เมื่อได้รับแล้วมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ตามเจตนาที่เราอุทิศให้ อันนี้เป็น
จุดมุ่งหมายของพวกเราผู้ที่มีบุญแล้ว ที่จะได้แจกจ่ายแบ่งให้บุคคลอื่นต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจและแม่เมตตาเวลารับพรจาก
พระเจ้าพระสงฆ์..